

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายงานปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีรายละเอียดตามตารางดังนี้

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	
โครงการ	วัน เดือน ปี
โครงการ First Step 2019	วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ หยุดการเรียนการสอน เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.)	วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันซ้อมพิธีมอบเนคไทและประดับเข็มพระมหามงกุฏ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี หยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.)	วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีมอบเนคไทและประดับเข็มพระมหามงกุฏ และพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี หยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.)	วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
งาน KMITL Open House 2019 (นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี หยุดการเรียนการสอน)	วันศุกร์ที่ ๒๓ - วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
นัดพบแรงงาน (มีการเรียนการสอนปกติ)	วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ - วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)	วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถาบันกำลังดำเนินการจัดทำระบบ ทรานสคริปต์กิจกรรม เพื่อเก็บประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ เข้ามาตรวจสอบและนำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้

สถาบันมีการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น บริเวณชุมชน หัวตะเข้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และสถาบันได้ประสานงานไปยังชุมชนร่มเกล้า เพื่อหาหรือเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา แต่เนื่องจาก ชุมชนกำลังจัดกิจกรรมร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จึงขอให้สถาบันประสานงาน ในภายหลัง นอกจากนี้ สถาบันได้ส่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าอบรมกับจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. ด้วย

#### ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของที่ประชุมสภาสถาบัน

๑. ให้สถาบันประสานงานกับชุมชนใกล้เคียง โดยเน้นชุมชนเมืองเป็นหลัก เช่น ชุมชน ร่มเกล้า และชุมชนในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น เพื่อสร้างความ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงงานอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชุมชน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ด้านการกำจัดขยะ ด้านการ บำบัดน้ำเสีย และอื่น ๆ ที่สามารถจัดกิจกรรมจิตอาสาได้ เป็นต้น

๒. ให้สถาบันประสานกับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนในเขตลาดกระบัง และโรงเรียนในเขตอำเภอบางบ่อ หรืออำเภอบางพลี เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรม จิตอาสาร่วมกับนักศึกษาของสถาบันในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ ตัวอย่างและ แรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถนำไปประกอบผลการเรียนได้

#### มติที่ประชุม

๑. รับทราบการรายงานปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ
๒. มอบฝ่ายบริหารสถาบันดำเนินการตามข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของ ที่ประชุมสภาสถาบัน และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ลงชื่อ .....

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขาธิการสภาสถาบัน